

รายงานการประชุมบุคลากร
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณฺณานันวิวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัย
๒	นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ	อาจารย์
๓	นางอรุณี ยันตรปรกรณ์	อาจารย์
๔	นางสาวสายสุณี คุ่มครองญาติ	อาจารย์
๕	นายสมเพิ่ม สุขสมบุรณ์วงศ์	อาจารย์
๖	นางสิริอร บัวระพา	อาจารย์
๗	นางสายฝน ตันตะโยธิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๘	นายสันต์ภณ ตะพังพินิจการ	วิทยากรชำนาญการพิเศษ
๙	นางพิชญ์วรา จันท์แย้ม	อาจารย์
๑๐	นางสาวรัฐญา อรุโณทยานันท์	เภสัชกรชำนาญการ
๑๑	นายอำพล บุญเพียร	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
๑๒	นายอนนต์ ละอองนวล	วิทยากรชำนาญการ
๑๓	นางสาวปฐมมา จันทรพล	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๔	นางสาวปัทมา ทองธรรมชาติ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๕	นายเอกชัย ใจमुख	อาจารย์
๑๖	นางวัฒนา โวเซ	อาจารย์
๑๗	นางสาวนลินภัทร์ รตนวิบูลย์สุข	อาจารย์
๑๘	นายศราวดี แพะขุนทด	อาจารย์
๑๙	นางสาววิไลลักษณ์ สุกใส	อาจารย์
๒๐	นางสาวสถาพร สัตย์ชื่อ	อาจารย์
๒๑	นายเอกพล หมั่นพลศรี	อาจารย์
๒๒	นางสาวศิริรัตน์ ทองรอด	อาจารย์
๒๓	นางสาววีริสา ทองสง	อาจารย์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒๔	นางสาวบุษยามินตรา ดิฐประวรรณ	อาจารย์
๒๕	นางสาวณัฐชา เชิดชูธีรกุล	อาจารย์
๒๖	นางสาวธนภรณ์ ทีเหล็ก	อาจารย์
๒๗	นางสาวนิชาภา จำปาศรี	อาจารย์
๒๘	นางสาวอัญชลิ อ่ำประสิทธิ์	อาจารย์
๒๙	นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๐	นายพินิจ ขอดสันเทียะ	วิทยากร
๓๑	นางสาวสุพัตรา ณ กลองดี	นักวิชาการพัสดุ
๓๒	นางสาวสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์	นักทรัพยากรบุคคล
๓๓	นางสาวปรียานัฐ ศรีมาก	นักจัดการงานทั่วไป
๓๔	นางปราณี ปิ่นประดิษฐ์	พนักงานบริการ
๓๕	นางกาญจนา พวงนาค	พนักงานบริการ
๓๖	นางสาวเพ็ญรุ่ง บุญรักษ์	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (ฉุกเฉินการแพทย์)
๓๗	นายสละ อุบลฉาย	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๓๘	นางสาวณัฐวดี ใจกันทา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป)
๓๙	นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป)
๔๐	นางสาวปรีฉัตร ปักซี่	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๔๑	นางสาวอริศรา ธนานุศักดิ์	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๔๒	นางสาวปภาวรินทร์ บัวบาน	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๔๓	นางสาวชลิตา ทองมั่ง	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(เวชระเบียน)
๔๔	นางสาวศมลรดา รัตนภักดี	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(เวชระเบียน)
๔๕	นางสาวทิชากร พรกระจำ	ปฏิบัติงานด้านบัญชี
๔๖	นางสาววลีญา เฮาเลิศ	ปฏิบัติงานด้านการเงิน
๔๗	นายปริญพัทธ์ ศรีทัศนไมตรี	ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม
๔๘	นางสาวณัฐชา สิงหระ	ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
๔๙	นายเจษฎา น้อยงามเลิศ	ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕๐	นางสาวบุพรัฐฎิ ฮวดหุ่น	ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา
๕๑	นางสาวอารีญา อยู่คง	ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๕๒	นายภูริภัทร์ ผุดผา	ปฏิบัติงานด้านงานกองทุนเพื่อการศึกษา
๕๓	นางสาววาสนา แสงชั้น	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๕๔	นายสุทธินันต์ สมุทรเพรียว	ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
๕๕	นางสาวหยาดฝน บุญชอบ	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๕๖	นายฮาบีบ ลามอ	ปฏิบัติงานด้านสื่อโสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕๗	นางสาวปรียานุช ปิ่นประดิษฐ์	ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๕๘	นางสาวดารารัตน์ เสียงเย็น	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๕๙	นางสาววรรณพรพรรณ หริรัักษ์	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๖๐	นางอนงค์ รุ่งสว่าง	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๖๑	นางสาวไพโรรินทร์ มูลเสรีรัฐ	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๖๒	นางนวลอนงค์ รมโพธิ์	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๖๓	นางปฐิตา มัณยานนท์	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๖๔	นางสาวฉลวยลัด มัณยานนท์	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๖๕	นางสุวิณี สังข์รุ่ง	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางเพลลินดา อธิติศานต์	อาจารย์
๒	นางสาววันเพ็ญ ยอดคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓	นายวาทัญญู ประเสริฐเมือง	อาจารย์
๔	นางสรรพพร วรรณโกคิน	อาจารย์
๕	นางสาวคณาพร ต้นศรีประภาศิริ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๖	นายศิริวิทย์ อุทุม	เภสัชกรชำนาญการ
๗	นางสาวกาญจนา นิมสุนทร	อาจารย์
๘	นายอุทัย ทับทอง	อาจารย์
๙	นางสาวสุภัทร บุญเรือน	อาจารย์
๑๐	นายพีระ ดีเลิศ	อาจารย์
๑๑	นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่ยง	อาจารย์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑๒	นางสาววันนิกา รักษามาตย์	อาจารย์
๑๓	นางสาวณัฐินี จิตรประเวศน์	วิทยาจารย์
๑๔	นางสาวกัญญณัช คุณธีระบุญญา	นักวิชาการพัสดุ
๑๕	นางสาวสุนารี ย่อมมี	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๑๖	นายมลชล มัณยานนท์	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
๑๗	นางสาวดาวรุ่ง ศรีจำปาทอง	คนงาน
๑๘	นางสุภานัน จิรสินธิปก	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (งานวิจัย)
๑๙	นายสมพันธ์ กลั่นดีมา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๒๐	นายอภิชาติ เตมีพัฒนพงษ์	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๒๑	นายธรรมรัช โอวศิริกุล	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๒๒	นายณัฐพล ชมภูธวัช	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๒๓	นายพรชัย แซ่มตา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๒๔	นายธัญวาทสิทธิ์ วราธนโชติกุล	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (สัตวศาสตร์ศึกษาทางการแพทย์)
๒๕	นายฉัตรดนัย อุประวรรณ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๒๖	นางสาวญาณิศา วงษ์สมบัติ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(เวชระเบียน)
๒๗	นายธนะเมศร์ รฐาพงศ์พัชรา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๘	นางสาวอริศรา หะยีเด	ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์
๒๙	นางสาวอัญชลี สิทธิสงคราม	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๐	นายธนพนธ์ ทีเหล็ก	ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ
๓๑	นางสาวสรณา ต่ายใหญ่เที่ยง	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๒	นางสาววันเพ็ญ พานทอง	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๓	นายภาณุวัฒน์ มะตอเลาะ	ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
๓๔	นางสาววรินทร์ มณีคร	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๕	นางสาวลดาวัลย์ ประดิษฐ์ภู	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๖	นางสาวสิรินภา จันประเสริฐ	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๗	นางสาวนิตยา รัตนวงษา	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๓๘	นายบุญลีน คมคาย	ปฏิบัติงานด้านคนสวน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๙	นางพนิดา ผลพล	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๔๐	นายรัชชัย หุ่นยนต์	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๔๑	นายยุรพันธ์ เกิดผล	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๔๒	นายจำเรียง แซ่ลี	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๔๓	นายกันทา สุขเกษม	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุฒนันท์วัฒนกุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการสุขาศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ให้วิทยาลัยดำเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน ๒ วัน แต่จากการติดต่อประสานกับผู้ประเมิน สามารถตรวจประเมินแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน โดยจะมีการตรวจประเมินแบบ Onsite ๒ หลักสูตร กับ ๑ สถาบัน ในวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และตรวจประเมิน Online ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ การเสนอรายชื่อข้าราชการเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุฒนันท์วัฒนกุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงได้ขอให้รองผู้อำนวยการแต่ละกลุ่มงานเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ ตามลำดับดังรายชื่อต่อไปนี้

- ๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์
 - ๑.๑) นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง
 - ๑.๒) นายพีระ ดีเลิศ
- ๒) กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 - ๒.๑) นางสาววันเพ็ญ ยอดคง
- ๓) กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 - ๓.๑) นางสาวรัฐญา อรุโณทยานันท์
 - ๓.๒) นายอุทัย ทับทอง
- ๔) กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 - ๔.๑) นางสาวสุวิภากร บุญเรือน
 - ๔.๒) นางสาววิไลลักษณ์ สุกใส

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ เรื่องแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนาวิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จ่ายชำระค่าไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ขณะนี้ได้ยอดจ่ายชำระมาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเริ่มจ่ายชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้งานการเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป และอีกเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเน้นย้ำ คือ เรื่องการส่งใช้สัญญาการยืมเงิน ให้ลูกหนี้เงินยืมเร่งส่งใช้สัญญาการยืมเงิน โดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน และจัดทำบันทึกขออนุมัติขดใช้สัญญาการยืมเงินได้เลย โดยไม่ต้องรอให้งานการเงินตรวจเอกสารหลักฐานก่อน แต่ต้องพร้อมรับการแก้ไขหากมีข้อทักท้วงจากงานการเงิน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ จำนวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนาวิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสี ที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ๕๕ คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ๖๐ คน รอชำระเงิน ๑๒ คน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ๔๖ คน รอชำระเงิน ๑๖ คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน มีผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๕ คน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสุขภาพ มีผู้สมัคร ๕ คน รอชำระเงิน ๓ คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๕ การเผยแพร่รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนาวิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการสุขาภิบาล และสหเวชศาสตร์ แจ้งให้วิทยาลัยเผยแพร่รายงานการประชุมให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการนำขึ้นเว็บไซต์ของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และรายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนาวิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

๓.๑.๑ สำเนาประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ส่งสำเนาประกาศสถาบันพระบรมราชชนกแก่วิทยาลัยในสังกัด เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๒ ข้าราชการขอโอน ราย นางสาวปฐมา จันทรพล ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ มีความประสงค์ขอโอนไปรับราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ ข้าราชการขอโอน ราย นางสาวปฐมา จันทรพล ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โอนไปรับราชการที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสงขลาหากหน่วยงานปลายทางมีตำแหน่งว่าง ซึ่งทางหน่วยงานปลายทางตอบรับการโอน เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๓ กำหนดการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการดำเนินการสิ่งแวดล้อมและสำนักงาน สีเขียว (Green Office) ได้เชิญอาจารย์ฐิติธร บุญเรือง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งงานดำเนินการตรวจวัดแสงสว่าง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจากการประชุมดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการ นโยบาย สำนักงานสีเขียว และมาตรการประหยัดพลังงาน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๔ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ กำหนดจัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อฝึกซ้อม และห้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของวิทยาลัยทุกคน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบุคลากร ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๑.๕ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าประเมิน Happinometer

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าประเมิน Happinometer ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อนำผลไปตอบการประกันคุณภาพระดับอาชีวะ (ปวส.) และนำผลไปพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

๓.๒.๑ กำหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นางชฎาวลัย รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะแจ้งให้อาจารย์จัดทำ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ในรูปแบบใหม่ที่มี CLO ส่วนในปีนีให้อาจารย์ปรับ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ หมวด ๒ ของ PLO และหมวด ๔ เนื้อหาการสอน กลยุทธ์ ต้องมี CLO และหมวด ๕ เรื่องของวิธีการสอน รวมทั้งการ ประเมินผล นอกจากนี้ที่กล่าวมานั้นสามารถใช้แบบฟอร์มเก่าได้ โดยได้แจ้งรูปแบบนี้ในกลุ่มไลน์ KMPHT Teacher แล้ว ดังนั้นอาจารย์ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชาต้องจัดทำ CLO หลังจากที่แต่ละหลักสูตรได้จัดทำ PLO เรียบร้อยแล้วต้องถอดมาเป็น CLO

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒.๒ กำหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นายอำพล บุญเพียร : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้ติดต่อประสานผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาศาสตร์และสหเวชศาสตร์เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

๓.๓.๑ โครงการอบรมหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพในยุคดิจิทัล

นางอรุณี ยันตรปกรณ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานบริการวิชาการกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๒ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริการ กิจกรรมพัฒนาศูนย์สาธารณสุขสาธิต
คลินิกการแพทย์แผนไทย

นางอรุณี ยันตรปกรณ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานบริการวิชาการกำหนดจัดโครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริการ กิจกรรมพัฒนาศูนย์สาธารณสุขสาธิต คลินิกการแพทย์แผนไทย ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๓ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นางอรุณี ยันตรปกรณ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖-๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๔ โครงการประสานใจเพื่อพลานามัยของประชาชนชาวตำบลราชูร์นิยม

นางอรุณี ยันตรปกรณ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการประสานใจเพื่อพลานามัยของประชาชนชาวตำบลราชูร์นิยม ระยะที่ ๑ อบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกายและจิตที่สมบูรณ์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชูร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดปัญญาจะมหาภูตะตามศาสตร์ อ.ปิง
นวดแผนไทย

นางอรุณี ยันตรปกรณ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดปัญญาจะมหาภูตะตามศาสตร์ อ.ปิง นวดแผนไทย ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๖ โครงการพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ

นางอรุณี ยันตรปกรณ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๗ โครงการ...

๓.๓.๗ โครงการบริการวิชาการ ตามความต้องการของพื้นที่ กิจกรรมที่ ๑ KMPHT Team เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยโมเดลป้องกันจراثรรชีวิต ๗ สี ระยะที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตโดยประชาชนในพื้นที่

นางอรุณี ยันตรปรกรณ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของพื้นที่ กิจกรรมที่ ๑ KMPHT Team เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยโมเดลป้องกันจراثรรชีวิต ๗ สี ระยะที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตโดยประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๘ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ ๒ รับรองหลักสูตรอบรมการนวด ๓๓๐ ชั่วโมง

นางอรุณี ยันตรปรกรณ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ ๒ รับรองหลักสูตรอบรมการนวด ๓๓๐ ชั่วโมง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๙ โครงการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ ๒ ประกวดผลงาน KM
นางอรุณี ยันตรปรกรณ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ ๒ ประกวดผลงาน KM ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๓.๔.๑ โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ ๘ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

นางสาวนลินภัทร์ รตนวิบูลย์สุข : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ ๘ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

ระยะที่ ๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระยะที่ ๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สบข. ๖๖ และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมการเรียนรู้และการปรับตัว วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระยะที่ ๓ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาการและวิชาชีพ และ Green Office
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระยะที่ ๔ กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและป้องกันจراثรรชีวิต ๗ สี
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระยะที่ ๕ กิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาทักษะทางสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ วันคล้ายวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณณานีวิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มี วันคล้ายวันเกิดในเดือน มิถุนายน ของบุคลากร จำนวน ๕ ราย จึงขอมอบบัตรอวยพรวันเกิด และให้บุคลากรทุกท่านร่วมร้อง เพลงอวยพร ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - นายธนะเมศร์ ฐาพงศ์พัชรา | วันที่ ๔ มิถุนายน |
| - นางสาวอริศรา หะยีเด | วันที่ ๗ มิถุนายน |
| - นางสาวปริฉัตร ปักซี่ | วันที่ ๑๖ มิถุนายน |
| - นางสาวสุพัตรา ณ กลองดี | วันที่ ๑๗ มิถุนายน |
| - นายภูริภัทร์ ผุดผา | วันที่ ๑๗ มิถุนายน |

มติที่ประชุม : รับทราบ

๖.๒ การสวดมนต์ ทำสมาธิในชีวิตประจำวัน

นายสันต์ภณ ตะพังนิจการ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมบุคลากรในทุครั้งจะต้องมีการสวดมนต์ ทำสมาธิก่อนการประชุม เพื่อให้มีสมาธิ มีสติในการทำงานในชีวิตประจำวัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณณานีวิวัฒน์กุล)

ผู้รับรองรายงานการประชุม